

## BÁO CÁO

### **Công tác tổ chức, thực hiện giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.**

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đoàn giám sát báo cáo HĐND tỉnh kết quả công tác tổ chức, thực hiện giám sát, cụ thể như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI GIÁM SÁT THỰC TẾ**

- Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát đã ban hành Thông báo số 37/TB-ĐGS ngày 13/8/2019 về đề cương chi tiết báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với 04 nhóm nội dung và 53 đơn vị chịu sự giám sát, thời gian hoàn thành báo cáo và gửi về Đoàn giám sát trước ngày 15/12/2019.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát đã ban hành Thông báo số 38/TB-ĐGS ngày 13/8/2019 về kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh để lên kế hoạch và thời gian làm việc chi tiết; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Đoàn giám sát; ngoài ra, Đoàn giám sát đã thành lập Tổ giúp việc, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho Đoàn giám sát thực hiện Kế hoạch giám sát, thu thập cơ sở dữ liệu pháp lý, tư liệu, thông tin liên quan đến chuyên đề của giám sát, chuẩn bị tài liệu phục vụ thành viên Đoàn giám sát, tổ chức họp triển khai công tác của Đoàn giám sát.

- Từ tháng 12/2019 đến tháng 01/2020, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp và ngành, đơn vị liên quan gửi báo cáo theo đề cương đã yêu cầu, tiếp nhận và nghiên cứu báo cáo, tài liệu của các đơn vị chịu sự giám sát gửi cho Đoàn giám sát, tổng hợp báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát, yêu cầu báo cáo bổ sung.

- Ngày 09/01/2020, Đoàn giám sát đã tổ chức họp thành viên Đoàn giám sát cho ý kiến về lịch làm việc tại cấp huyện, cấp xã và dự kiến tổng thể thời gian làm việc của Đoàn.

## **II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT**

### **1. Tổ chức thực hiện**

Trong tháng 02, thực hiện các Thông báo số 02/TB-ĐGS ngày 16/01/2020 và Thông báo số 04/TB-ĐGS ngày 05/02/2020 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về thông báo lịch làm việc tại cấp huyện, cấp xã về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trên cơ sở chuẩn bị nghiêm túc kế hoạch, đề cương, xây dựng lịch giám sát và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đề ra.

a) Thành phần Đoàn giám sát.

- Trưởng Đoàn giám sát: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phó Trưởng Đoàn: Ông Nguyễn Tâm Dương - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; Ông Trịnh Đức Tài - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội và Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

- Thành phần tham dự giám sát gồm: đại biểu HĐND tỉnh là thành viên Đoàn giám sát, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, đơn vị: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Tỉnh Đoàn; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Báo Bình Dương; Đài PT-TH Bình Dương và Tổ thư ký giúp việc Đoàn giám sát.

b) Nội dung giám sát: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

c) Phạm vi giám sát: từ tháng 01/2016 đến 30/9/2019.

d) Đối tượng giám sát.

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông;

Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Bình Dương.

- Ủy ban nhân dân, Bảo hiểm xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

- Ủy ban nhân dân 18 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh<sup>1</sup>.

Ngoài ra, Đoàn đã có văn bản gửi một số cơ quan, đơn vị: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, đề nghị báo cáo một số nội dung liên quan về an sinh xã hội (*đánh giá, kết quả, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện và giám sát, phản biện các chính sách pháp luật về an sinh xã hội; việc thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động...*)

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát đã mời chuyên gia đánh giá 02 chuyên đề: (1) Chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các hình thức bảo hiểm khác, nhằm tăng tính chủ động đối phó với rủi ro; (2) Chính sách hỗ trợ tăng năng lực tự làm việc và tham gia vào thị trường lao động gồm: Các chính sách thúc đẩy cơ hội việc làm, đào tạo nghề, cải thiện các điều kiện về Giáo dục, Y tế... làm tăng năng lực con người, qua đó có việc làm và thu nhập tốt hơn. Những kiến nghị và đề xuất có hiệu quả trong thời gian tới.

## 2. Phương thức giám sát

Đoàn giám sát tổ chức hoạt động giám sát tuân thủ đúng quy trình, nội dung giám sát theo luật định; các cơ quan đơn vị chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn, cụ thể:

- Đối với cấp huyện, xã: Đoàn giám sát đã chia thành 03 Tổ công tác (Đồng chí Phó Trưởng đoàn giám sát là Tổ trưởng) tổ chức làm việc trực tiếp với UBND 09 huyện, thị xã, thành phố và UBND 18 xã, phường từ ngày 18/02/2020 đến ngày 28/02/2020; đồng thời, khảo sát thực tế tại 47 hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn. Sau đợt giám sát, các Tổ công tác có báo cáo kết quả giám sát với Đoàn giám sát (*có các báo cáo kèm theo*).

- Đối với cấp tỉnh: Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Đoàn giám sát không tổ chức làm việc trực tiếp với các đơn vị chịu sự giám sát cấp tỉnh mà tổ chức giám

<sup>1</sup> 18 xã, phường, gồm: phường Hiệp Thành và Chánh Nghĩa (Thành phố Thủ Dầu Một); phường Hưng Định và An Thạnh (thành phố Thuận An); phường Bình Thắng và Tân Đông Hiệp (thành phố Dĩ An); phường Thái Hòa và Thạnh Phước (thị xã Tân Uyên); phường Chánh Phú Hòa và Tân Định (thị xã Bến Cát); xã Hưng Hòa và Long Nguyên (huyện Bàu Bàng); xã Hiếu Liêm và Lạc An (Bắc Tân Uyên); xã Minh Hòa và Long Hòa (Dầu Tiếng); xã An Bình và Phước Sang (Phú Giáo).

sát qua báo cáo. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan cấp tỉnh, báo cáo KQ GS của các Tổ và ý kiến của 02 chuyên gia<sup>2</sup>, Đoàn GS dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Ngày 19/5/2020, dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đã được gửi thành viên Đoàn giám sát góp ý; Đoàn nhận được góp ý của đ/c Dương, đ/c Nguyễn, đ/c Mai và bổ sung vào báo cáo; đồng thời gửi báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh.

- Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa 02 kỳ họp về an sinh xã hội; qua đó, Đoàn giám sát bổ sung đánh giá kết quả giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; gửi báo cáo kết quả giám sát đến các đơn vị chịu sự giám sát, sau đó thông qua Thường trực HĐND tỉnh.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát đã chuẩn bị báo cáo, các tài liệu có liên quan đầy đủ, bố trí địa điểm tiếp và làm việc chu đáo và đảm bảo đúng thành phần làm việc với Tổ công tác theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Nội dung báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát cơ bản đáp ứng được theo đề mục của đề cương. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương chưa hiểu rõ một cách toàn diện về các chính sách an sinh xã hội nói chung nên nội dung báo cáo chủ yếu tập trung đánh giá về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo là chính; báo cáo còn thiếu và chưa làm rõ một số nội dung liên quan về các chính sách bảo hiểm, chính sách tín dụng, các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục...; đa số các đơn vị chịu sự giám sát chưa đảm bảo thời gian gửi báo cáo đúng hạn<sup>3</sup> (*chỉ có 02 đơn vị gửi báo cáo đúng tiến độ là: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH thị xã Bến Cát*). Tại các buổi làm việc, qua trao đổi của thành viên Tổ công tác, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo bổ sung và làm rõ thêm nhiều vấn đề; đồng thời, các địa phương, sau giám sát, hoàn thiện lại báo cáo đầy đủ theo yêu cầu của Tổ công tác, tuy nhiên, nội dung không cải thiện nhiều so với báo cáo lần đầu đã gửi.

---

<sup>2</sup> Nội dung: (1) Chính sách hỗ trợ tăng năng lực tự làm việc và tham gia thị trường lao động gồm: các chính sách thúc đẩy cơ hội việc làm, đào tạo nghề, cải thiện các điều kiện tiếp cận về giáo dục, y tế... làm tăng năng lực của con người; qua đó, có việc làm và thu nhập tốt hơn. (2) Chính sách hỗ trợ tham gia bao hiểm gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các hình thức bảo hiểm khác, nhằm tăng tính chủ động đối phó với rủi ro.

Các kiến nghị, đề xuất để tổ chức có hiệu quả trong thời gian tới.

<sup>3</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Xây dựng; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn thị xã Bến Cát; UBND thành phố Thuận An; BHXH thành phố Thuận An; Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Thuận An; UBND thành phố Dĩ An; BHXH thành phố Dĩ An; Phòng giao dịch NHCSXH thành phố Dĩ An; UBND huyện Phú Giáo; BHXH huyện Phú Giáo; Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Giáo; Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn thị xã Tân Uyên; UBND huyện Bắc Tân Uyên; UBND huyện Dầu Tiếng; Phòng giao dịch NHCSXH huyện Dầu Tiếng; BHXH huyện Dầu Tiếng; UBND huyện Bàu Bàng; BHXH huyện Bàu Bàng; Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn huyện Bàu Bàng; UBND thành phố TDM; UBND thị xã Tân Uyên; BHXH thị xã Tân Uyên; BHXH huyện Bắc Tân Uyên; Phòng giao dịch NHCSXH trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên; UBND phường: Hưng Định, An Thạnh, Thạnh Phước, Hiệp Thành, Chánh Nghĩa, Bình Thắng, Tân Đông Hiệp, Thái Hòa, Chánh Phú Hòa, Tân Định; UBND xã: Hiếu Liêm, Long Nguyễn, Hưng Hòa, Phước Sang, An Bình, Long Hòa, Minh Hòa, Lạc An.

Về khảo sát thực tế tại một số hộ dân, tại mỗi xã, phường, Tổ công tác đã đến thăm, tìm hiểu tình hình về mức sống hiện tại, việc tiếp cận các chính sách của nhà nước về an sinh xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo... Qua đó, Đoàn giám sát nhận thấy, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hưởng đầy đủ các chính sách như: được phát thẻ BHYT, hỗ trợ tiền điện, miễn giảm học phí, giới thiệu học nghề và việc làm, bảo lưu hộ thoát nghèo theo quy định và được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều như: tín dụng ưu đãi, khuyến nông, khuyến lâm, giáo dục, y tế, nhà ở, trợ giúp pháp lý... được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Hàng năm, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá hộ nghèo, phân loại hộ nghèo theo hướng dẫn, phân tích nguyên nhân nghèo; tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại hộ nghèo để bổ sung, điều chỉnh các giải pháp phù hợp trong công tác giảm nghèo.

Trên đây là báo cáo hoạt động giám sát của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

**Nơi nhận:**

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lãnh đạo VP;
- Thư ký ĐGS, Website;
- Lưu: VT, Ly (3).

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT  
KT. TRƯỞNG ĐOÀN  
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**



**TRƯỞNG BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI  
Trịnh Đức Tài**